



Chuyến phát nhanh đi Ý (Italia)

Ý còn gọi là I-ta-li-a, quốc danh hiện tại là Cộng Hòa Ý, là một quốc gia nằm ở Bán đảo Ý phía Nam Châu Âu, và trên hai hòn đảo lớn nhất là Đóa Trung Hời, Sicilia và Sardegna. Ý có chung biên giới phía bắc là dãy Alpine với Pháp, Thuỵ Sĩ, Áo và Slovenia. Các quốc gia độc lập San Marino và Thành Vatican là những lãnh thổ nằm gọn bên trong bán đảo Ý, còn Campione d'Italia là một vùng đất của Ý nằm trong lãnh thổ Thuỵ Sĩ. Ý từng là nơi xuất phát của nền văn hoá Châu Âu, như Etruscan và La Mã, và sau này cũng là nơi sản sinh ra phong trào Phục hưng Ý. Thủ đô Roma của Ý từng là trung tâm của nền Văn minh phương Tây, và là trung tâm của Giáo hội Công giáo La Mã.

Ý được chia thành 20 vùng, các vùng được chia nhỏ tiếp thành 109 tỉnh và 8.101 vùng đô thị.

Các vùng của Ý gồm có: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli–Venezia Giulia*, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Apulia, Sardinia*, Thung lũng Aosta*, Toscana, Trentino-Alto Adige/Südtirol*, Umbria, Sicilia*, Veneto.

Các thành phố lớn nhất của Ý gồm có: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania.

Dịch vụ chuyến phát nhanh đi Ý

NEWTNT Express là một trong những đơn vị cung cấp chuyên nghiệp các [dịch vụ chuyến phát nhanh quốc tế](#) nói riêng và vận chuyển quốc tế nói chung các loại bưu phẩm Việt Nam đi Ý.

Chúng tôi hợp tác với hãng các hãng chuyển phát nhanh quốc tế lớn và uy tín nhất trên thế giới như UPS, DHL để trực tiếp cung cấp các dịch vụ chuyển phát đến trực tiếp các khách

hàng. Đây là các dịch vụ chuyến phát nhanh quốc tế đảm bảo, uy tín và rất chuyên nghiệp, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các dịch vụ chuyến phát nhanh chính đi Ý của chúng tôi gồm có:

Chuyến phát nhanh quốc tế đi Ý: Thời gian từ 2 - 3 ngày.

Chuyến phát chậm quốc tế đi Ý: Thời gian từ 3 - 5 ngày.

Chuyến phát hàng đặc biệt quốc tế đi Ý: Thời gian từ 2 - 3 ngày. Giao hàng vào buổi sáng và chỉ có tối thiểu số thành phần trên của Ý.

Đặc điểm các dịch vụ chuyến phát nhanh đi Ý của chúng tôi:

Dịch vụ của chính hãng UPS quốc tế.

Dịch vụ uy tín, đảm bảo và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Dịch vụ trọn gói, nhận và giao hàng tận nơi.

Tư vấn và hỗ trợ đóng gói, kiểm đếm, kiểm nghiệm, xét nghiệm... hàng gửi.

Hỗ trợ kê khai hải quan hàng xuất, hàng nhập.

Khách hàng có thể tra cứu thông tin về chuyến trên phạm vi toàn cầu.

Hỗ trợ 24/24h.

Để biết thêm thông tin về các

[dịch vụ chuyến phát nhanh đi Ý](#);

quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ ngay nhé.

CÔNG TY TNHH VIỆT TÀI VÀ TM NEWTNT TOÀN CẦU

Cơ sở 1: Số 10 - Ngõ 1141/94/36 - T. 10 - Quận Hoàng Mai

Cơ sở 2: P301 Khu B3 9 Tầng - Đô thị RESCO Xuân Đỉnh - Cầu Nhu - Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Email: tailoc.may@gmail.com - hotronewtnt@gmail.com